



Title :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	
Date :	สิงหาคม 30 ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๗ ๗๓๓ ๒๒

# เดลินิวส์

## นักศึกษาครูมืออาชีพ ต้องสอบยูเน็ต

ศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวถึงจัดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือยูเน็ต ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับการสอบยูเน็ต เพราะจะได้ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัย แต่ยังคงกังวลที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กำหนดตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 (พ.ศ.2559-2563) ของมหาวิทยาลัย โดยนำยูเน็ตมาเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ขณะที่ สทศ.ได้พัฒนาข้อสอบยูเน็ต โดยระบุว่าอิงมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา หรือที่คิวเอฟ ของ สกอ.ที่นำมาใช้เพื่อการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งที่คิวเอฟของแต่ละสาขาวิชาที่มีความแตกต่างกัน หากใช้วัดทั่วไปก็จะไม่ได้ผลอะไร

“สกอ.ได้ทักท้วงและทำหนังสือยืนยันไปที่ สมศ.ให้ทบทวนเรื่องนี้แล้ว ว่าการนำยูเน็ตมาเป็นตัวชี้วัดอาจไม่เหมาะสม และจะเป็นการบังคับให้มหาวิทยาลัยต้องเตรียมข้อมูลให้ สมศ. ซึ่งก็คือการไปบังคับให้เด็กต้องสอบยูเน็ต สำหรับข้อเสนอให้นำคะแนนยูเน็ตเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานนั้น สถานประกอบการคัดเลือกคนโดยดูจากหลายส่วน ยูเน็ตคงไม่ใช่ยาวิเศษที่ตอบปัญหาได้ทุกอย่าง” ศ.ดร.ทศพร กล่าวและว่า ส่วนที่ สทศ.ระบุว่าจัดการสอบยูเน็ตเป็นไปตามพันธกิจที่กฎหมายกำหนดนั้น หากไม่สามารถทำได้ก็แก้ไขพระราชกฤษฎีกาได้

รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) กล่าวว่า การสอบยูเน็ตถ้ามองในแง่ดีก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการทดสอบสมรรถนะกลางของบัณฑิต สำหรับนิสิต นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการครูมืออาชีพซึ่งถือเป็นกลุ่มแรกที่ต้องสอบยูเน็ตก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องถูกบังคับให้สอบ เพราะเป็นเงื่อนไขที่ประกาศล่วงหน้าสำหรับคนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการว่าเมื่อสอบผ่านการคัดเลือกแล้ว จนกระทั่งปฐมนิเทศเรียบร้อยจึงค่อยมาสอบ แต่ประเด็นที่จะเป็นปัญหาคือกรณีการจัดสอบสำหรับนิสิต นักศึกษาทั่วไป ซึ่งต้องคุยกันในภาพรวมว่าจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบอย่างไร ดังนั้นตนจะนำเข้าหารือในที่ประชุม ส.ค.ศ.ท.ก่อน และหารือกับ สทศ.ด้วยว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ นิสิต นักศึกษาเห็นความสำคัญของการจัดทดสอบ และเห็นภาพสะท้อนคุณภาพบัณฑิตไทยที่แท้จริง

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า มฟล.ไม่ได้กลัวเรื่องการสอบ แต่ไม่เห็นด้วย และไม่สนใจกับการจัดสอบยูเน็ต เพราะการผลิตบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน อีกทั้งการจัดสอบด้วยข้อสอบเดียวกันทั้งประเทศก็ไม่ได้ช่วยชี้วัดคุณภาพของนักศึกษา กลับทำให้เกิดความวุ่นวาย สิ้นเปลือง เป็นภาระแก่นักศึกษา และเกิดความซ้ำซ้อน ซึ่งตนอยากให้ทบทวนเรื่องดังกล่าว แม้ สทศ.จะระบุว่า เป็นอำนาจตามกฎหมาย แต่ควรดูความเหมาะสม และความจำเป็นด้วย.